



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๖๑๓๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๒๐๙,๘๘๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สืบภาพ  
รายกาย หลวง ฤทธิ riddhee@hotmail.com

●●.. "สังคมราชภัฏ" ผ่าน "คม ชัด ลึก" สึกคักกันเป็นพิเศษ กับประเด็นว่าด้วยระบบธรรมาภิบาล ในอุดมศึกษา เมื่อ **รศ.ดร. วีรชัย พุทธวงศ์** แห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขาธิการ ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ เสนอ ให้นายกรัฐมนตรีใช้ มาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ที่มาพร้อม กับระบบสภาภทหลัง ไม่ เงินไม่มีทางจบ

●●.. มองไป ที่การก่อสร้างศูนย์ แพทย์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ (มวล.) จนครบหรือรวมราช แพทย์ที่อาจารย์และ นิสิตจะได้ประโยชน์ กลับต้องยุติการ ก่อสร้าง เนื่องจาก พบการทุจริต ในที่สุด **ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร** อธิการบดี ประกาศลา ออก และสภา มวล. แต่งตั้ง **ดร.สุเมธ อัม นุ่น** กรรมการสภา มวล. รั้งมาการ ล่าสุดแต่งตั้ง กรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัย ร้ายแรง 17 เจ้าหน้าที่ นั้นเป็นกรณีศึกษาที่ผู้บริหารราชภัฏ ควรตามติดอย่างรู้ตระหนักรู้

●●.. ความล้มเหลวของระบบที่ จะใช้กำกับตรวจสอบอุดมศึกษาอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ คงไม่มีใครจะรู้ ดีแบบรู้สึกสุดลึกไปกว่า **รศ.นพ.กำจร คติวิทย** ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อดีตเลขาธิการ กอ.โล่เวียงกฤษณ์ ของราชภัฏได้ถูกเมืดในกลไกที่ไร้ ประสิทธิภาพในการกำกับติดตาม ตรวจสอบผู้บริหาร เพราะสภาไม่มี กลไกรับรู้ติดตามหรือรู้ที่ต่ำกว่าคา

ขอรับ จึงเกิดช่องทางทำอะไรได้ง่ายๆ หากถูกกล่าวหาที่ตั้งกรรมการเอง สอบกันเอง สุดท้ายเจ้าถิ่นไปเอง

●●.. จะปฏิรูปกันทั้งนี้ คง ต้องรื้อทั้งระบบ โดยเฉพาะปัญหา ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยทั้ง เก่าและใหม่ ที่ไหลกันขึ้นมาฟ้อง สังคม ถือเป็นปัญหาหลัก ในการจัดตั้งการพัฒนา ราชภัฏไม่ให้เป็นไกลกว่า ที่ควร อันเนื่องจากการ ผูกขาดอำนาจของผู้ บริหาร และการกระทำผิดจริยธรรม ซึ่งบางสถาบัน เป็นอธิการบดี 4-5 สมัย ซ้อน **ผศ.ดร.นิเวศ กลสิน งาม** ประธานที่ประชุม อธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วประเทศ จะไป ทำอะไรได้เพราะใหญ่กัน ทั้งนั้น

●●.. เห็นใจ **ผศ.นพ. เดิมชัย บุญะสิทธิ์พรณ** อธิการบดีมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รองประธานคณะกรรมการการศึกษาและ กีฬา และสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ถูกทาบถามให้ ไปช่วยแก้ปัญหาใน มรภ. ชัยภูมิ และ มรภ.สุรินทร์ ล่วงเลยมากกว่า 6 ปี ที่ยังไม่สามารถตั้งอธิการบดี ได้ ขนาดเสนอสร้างหอ เกียรติยศ (ฮอลส์ ออฟ เฟม) ให้เป็น ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ป่านนี้ยังไม่มีความคืบหน้า

●●.. ข่าวล่าสุดๆ แต่มาจาก มรภ.เชียงใหม่ **ผศ.ดร.ทศพล อารีนิ** อธิการบดี แจ้งในที่ประชุมบุคลากร ของมหาวิทยาลัยกว่า 500 คน จะ เปลี่ยนรูปแบบการบริหารแบบเดิม ที่เป็นระบบราชการไปเป็น มหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ ชื่อ ว่า "มหาวิทยาลัยมังราย" ไปรอด ติดตามในรายละเอียดกันต่อไป



วีรชัย พุทธวงศ์



เดิมชัย บุญะสิทธิ์พรณ



ทศพล อารีนิ

